

ที่ ศธ ๐๔๑๑๘/๑๕๓๖



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต ๒ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
๓๕๑๔๐

๑๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน(ดงแนบ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วย พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ จึงแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท และค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายใต้แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ดังนี้

๑. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย
 - ๑.๑ ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา
 - ๑.๒ ผลผลิตผู้จบการศึกษภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ
 - ๑.๓ ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา และกิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ
๒. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) และกิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมศึกษาสี่มุมเมือง)

อนึ่ง เนื่องจากระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีความล่าช้ากว่าปีงบประมาณอื่น ซึ่งอาจส่งผลให้หน่วยงานในสังกัดประสบปัญหาในการดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่อาจล่าช้าและเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันภายในปีงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต ๒ จึงขอแจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเตรียมการในการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยขอให้โรงเรียนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้องต่อไปอย่างเคร่งครัดด้วยความโปร่งใส คุ่มค่า ประหยัด และสามารถตรวจสอบได้ โดยยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ รวมทั้ง ขอให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการในทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบ เพื่อป้องกันมิให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้องถูกพับไป และหากมีกรณีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรถูกพับไป

/ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณา.....

ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณากรอบวงเงิน การขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้จะใช้จ่ายงบประมาณหรือก่อนนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้ และได้รับอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้วเท่านั้น และเมื่อได้รับอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว ขอให้เร่งดำเนินการทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิทยา นามบุญลือ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร.๐๔๕-๗๘๙-๑๐๓

โทรสาร ๐๔๕-๗๘๙-๔๗๗